

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566



•• ชันต์ ศิริมาศ ผอ.นศ.ลว. และ นพ.อนุรักษ์ อภ.เพชรสถาพรต้อนรับ นพ.เจตน์ อรรถนธิ์ชธานี อดีตรอง ผอ.สช. ลงพื้นที่ อ.แม่แตง วันพืชมงคล การบรรยาย "การดูแลช่วยเหลือแบบบูรณาการ ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน : เก็บเกี่ยวโมเดล ผู้ป่วยชุมชนภาคเหนือ จากทห.โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์" ..•• ผศ.ดร.ณัฐพล นิรมานพัชรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ITE#4 ไปดูงานสำนักงานใหญ่ Huawei, Tencent และ ZTE ณ เมืองเซินเจิ้น.. •• ทายาท เล็ก-คุณหญิงสุวรรณี สิงห์สมบุญ หัวใจโรจน์ และ คณะธารน้ำใจ มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจการ รพ.ตำรวจ..•• สถงศ. วิฑูรย์ หลังเกษียณไม่เพียงเป็นเกษตรกร แต่ผู้ว่าฯ อัญญาการพัฒนานครรัฐดิจิทัล และ Smart City ของ จ.อุบลฯ และภาคอีสานตอนล่างร่วมกับสปป.ลาวอย่างแข็งขัน และเป็นที่ปรึกษาให้กับหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และโครงการนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจกำลังจะเกิดขึ้นที่นั่นอีกไม่กี่ปีข้างหน้า..•• จตุรงค์ วรวิทย์สุรวัดมา วันเกิดปีนี้ทำบุญช่วยเด็กพิการ และมีฉลองกับครอบครัวที่เบียร์เยอรมันตะวันตก..•• ดร.เอี่ยมพร ปัญญาโล ไปวิ่งเทรลระยะ 50 กม. ในงาน Run for the Wild ที่นครนายก ด้วยเส้นทางโหดมากระยะนี้วิ่งกันแค่ 120 คน ผ่านตกและทางขึ้นเขาลื่น ดร.พร เลขขบที่ 40 กม. แต่ก็มีลมกับเป็นหญิงเหล็กชายเหล็ก..•• ญ.สุภาพร โอภาสพลต้อนรับคณะเพื่อนฯ ชาวเกาหลี มช.รุ่น 18 ไปตะลุยสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และเดินสายไหว้พระ งานนี้ ภก.วิบูลย์ จรรยาภาพ, ภก.นรเทพ เอี่ยมแก้ว, ภก.วิโรจน์ สุนทรวิวัฒน์, ภก.ไพศาล ขอนประดี, ภก.ณัฐมิตร ภูษา, ภก.ศรดิษฐ์ กลิ่นเกษร, ภก.สมศักดิ์ สรรพวิวงศ์, ญ.สุดารัตน์ โดแสงชัย, ญ.วนิดา เศรษฐกิจไพศาล, ญ.วิมาดา ปรมศิริ, ญ.อังฉวาวรรณ ประธานฯ, ญ.สถาพร ประสิทธิ์ชัย, ญ.จินดา อัสโลตี้ ไม่ยอมพลาด ..•• Education New Zealand ชื่นชม นักเขียนไทยที่สามารถคว้าทุนนิวซีแลนด์ "Virtual Micro-Internship Scholarship 2023" ได้ถึง 31 ทุน จาก 110 ทุน ซึ่งเป็นทุนฝึกงานที่ University of Auckland มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ มอบให้นักศึกษาต่างชาติจาก 8 ประเทศ.. •• สุเมธ พลคะชา ผอ.สถาบันอาชีพ สนับสนุนการมาหาชาติ ได้เปิดหลักสูตรพัฒนาเพื่อฝึกงานคอมพิวเตอร์ให้แก่คนพิการที่เน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพเพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน..••

น้องใหม่

เพิ่มหลักสูตร 8 ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมสมัย สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ก้าวไประดับสากล

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สทท. จัดงานคัดเลือกแนวคิดแบบวาดโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศ International Craft Creation Concept Award 2023 (ICCA) เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ก้าวไปในระดับสากล คัดเลือก 8 ผลงานสุดท้าย เข้าสู่รอบผลิตจริง เตรียมนำไปจัดแสดง และตัดสินในกรอบชิงชนะเลิศในงาน Crafts Bangkok 2023

นายภวิ โพธิ์ย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยมว่า การประกวด International Craft Creation Concept Award 2023 (ICCA) ถือได้ว่าเป็นการจัดการประกวด เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีเวทีแสดงความสามารถในการออกแบบ โดยนำงานที่คัดสรรมาตั้งเดิม มาประยุกต์ปรับปรุงให้มีความร่วมสมัย เป็นผลงานที่ศิลปินที่มีความชำนาญ ชักธงยังแสดงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล และเป็นการต่อยอดจากการประกวดที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยต่างให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้นนับคือ

เป็นการจัดประกวดออกแบบในระดับนานาชาติ ซึ่งนักออกแบบต้องนำเสนอแนวคิด และออกแบบผลงานตามแนวคิด "หลอมรวมรากเหง้าวัฒนธรรมถิ่นสู่แนวคิด : Heritage Fusion" โดยผลงานจากแนวคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเชิงนวัตกรรม ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกชิงชนะเลิศ จะได้นำไปการพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตลาดต่างประเทศต่อไป

โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม โดย อาจารย์ณัฐ



คณะกรรมการ ผู้มีชัย ภาณุพานิช, ม.ล.ภวิณี สันติศิริ, นิธิ สถาปิตานนท์, ณ.ณัฐ ผู้พัฒนพงศ์



ผู้พัฒนพงศ์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ม.ล.ภวิณี สันติศิริ, ณ.ณัฐ ผู้พัฒนพงศ์, นิธิ สถาปิตานนท์, ผู้มีชัย ภาณุพานิช และ Mr.Ilo Kish ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่มีความน่าสนใจและโดดเด่น จาก



54 ชิ้น นักออกแบบนำเสนอต่อคณะกรรมการอีกครึ่งเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 8 ผลงานสุดท้าย ซึ่งนักออกแบบแต่ละทีม ต่างมีแนวคิดที่น่าสนใจ ทั้งอิงสะท้อนถึงอัตลักษณ์และความเป็นไทย ผสมผสานได้อย่างกลมกลืน และลงตัว ทำให้

คณะกรรมการตัดสินต้องทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 8 ผลงานสุดท้าย และนำไปผลิตเป็นชิ้นงาน Prototype สำหรับจัดแสดงจริง และตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ภายในงาน Crafts Bangkok 2023



ภวิ โพธิ์ย์

และผลงาน 8 ชิ้นสุดท้าย ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เข้ารอบ ได้แก่ 1. ICCA019 เราทำให้โลกร้อน (We Make Global Warming) 2. ICCA024 ไม้ป่าในนาไม (Nai nam mee pia) 3. ICCA025 ม่อนคลายไม่ทิ้งธรรมชาติ (Forest for Rest) 4. ICCA027 Genesis Collection | Silver of Mindfulness 5. ICCA029 VERTICAL BASKET+ ตั้งสมาธิ 6. ICCA037 ฟ้า-สาม-ต่อ 7. ICCA038 ซิมป์ และ 8. ICCA153 ความเรียบง่ายอย่างแท้จริง HONEST SIMPLICITY ทั้งนี้ เปรียบเทียบกับผลงานนวัตกรรมศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความโดดเด่น หรือรูปแบบจำลองในการจัดแสดงผลงานทั้ง 8 และร่วมสู่การตัดสินรอบชิงชนะเลิศในงาน Crafts Bangkok 2023 ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2566



เตรียมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างโลกแห่งแฟชั่นและแฟชั่นในคอลเลกชั่น Front Row 2023 จาก Milin แขนงแฟชั่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความสง่างาม เอกลักษณ์ที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ ภายใต้แบรนด์ผลงานคอลเลกชั่นล่าสุด Front Row 2023 ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นอายอันเอวิวนของแฟชั่นที่ให้ความรู้สึกราวกับกำลังเปลือยเปลื้องต่อจากศิลปะ

กลิ่นอายอันเอวิวนที่เอื้อโอกาสเวลาชวนให้ระลึกถึงช่วงเวลาอันลึกซึ้ง จากเรื่องราวที่มีชีวิตไม่ขาดห่างจากโลกแห่งแฟชั่นผ่านภาพถ่ายอันน่าหลงใหลสู่สายตาผู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียดของชิ้นงานที่คิดค้นขึ้น อีกทั้งยังมาพร้อมกับความงามที่อยากเห็นแต่คนตา เจกเช่นเดียวกับเทคนิคการเผยแพร่คอลเลกชั่น Front Row 2023 ผลงานอันน่าประทับใจนี้ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างนิมิตอันใหม่ให้กับแฟชั่นที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ที่สร้างเฟิร์มเนซ-เพอร์ซันแนลผู้ผลิต นิธิและทีมที่เชี่ยวชาญแบบเห็นถึงแรงบันดาลใจที่ออกมาอย่างประณีต การจับใจหลายหลายสไตล์ไปจนถึงเทคนิคการตัดเย็บแบบย้อนยุคที่เร้า

มีศิลปะไม่แพ้หรือหัวใจของคอลเลกชั่นนี้ มาจากการผสมผสานเนื้อผ้าชนิดต่างๆ เช่น ผ้าซาตินโปร่ง ผ้าไหมระยิบระยับ ผ้ากำมะหยี่ โพลีเอสเตอร์อิตาลี ผ้าไมโครฟิบร่า และผ้าประดับคริสตัล เพื่อสร้างความพิเศษไม่แพ้กัน ทำให้ผู้ชมไม่ได้รับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับ Milin Front Row 2023

ปิดท้ายด้วยเบลนด์ที่ดูในส่วนลึกที่สุด คือสีที่ชวนให้ระลึกถึงช่วงเวลาอันลึกซึ้ง เช่นตั้งแต่สีของ แอมเบอร์ สีเงินแวววาว สีวานิลลาเบจที่ผสมผสานกับสีลาเวนเดอร์ สีทองสีน้ำตาล สีเขียวมิสท์ สีฟ้าอควาเวริน ไปจนถึงสีน้ำทะเลเมื่อไม่ กลุ่มสีที่บรรจบลงถึงกันเหล่านี้ ล้วนได้รับการผสมผสานและเผยแพร่สู่ผู้ที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมและยังคงอยู่ลึกลงไปในใจผู้ชมที่ร่วมชมทุกท่าน

สง่างาม เอวิวน ไปกับ 'Front Row 2023' จาก Milin การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างแฟชั่นและเพอร์ฟิว



กรุงเทพประกันภัย Bangkok Insurance

เทคโนโลยี ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

กรุงเทพประกันภัยมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณจัดการเรื่องประกันภัยได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเคลม การจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือการขอคืนเงินประกัน